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พิเศษ ณัฐ อินทรปาณ วงการกีฬาขัดแยงกันแคความคิด 

ัมภาษณพิเศษ 

การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งลาสุดของพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ถือ
รวงมามืดที่ไมมีใครคาดคิดวาจะมีการเพิ่มตําแหนงรัฐมนตรี เพราะหากดูจากหนวยงานที่อยูในความดูแล และโดย
งเที่ยวและกีฬาอยางนายสุวิทย ยอดมณี ก็ไมนาจะมีเหตุตองเพิ่มบุคลากรมาชวยงานที่สําคัญ บุคคลที่เขามารับ
มช.ดังกลาวคือ ดร.ณัฐ อินทรปาณ ซึ่งช่ือนี้หากมองในวงการอื่นอาจจะไมคอยมีใครรูจัก แตในแวดวงกีฬา
ดร.ณัฐ คือคนกีฬาช่ือดังที่มีตําแหนงระดับนานาชาติหอยทายเปนกระบุง 
ไมวาจะเปนคณะกรรมการโอลิมปกสากล(ไอโอซี) หนึ่งเดียวของไทย, รองประธานสหพันธเทควันโดโลกและ

สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย, รองประธานสหพันธยิงเปาบินอาเซียน , อดีตนายกสมาคมกีฬายิงเปาบินแหง
ย, ประธานสหพันธโบวล่ิงนานาชาติ(โซนเอเชีย) ฯลฯ  
ดร.ณัฐ บอกเลาถึงความเปนมากอนเขาทําหนาที่มือขวาของนายสุวิทย ยอดมณี กอนจะเขาทํางานอยางเปน
ยหลังเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณในวันที่ 8 พ.ค. หลังจากนายสุวิทย เขารับตําแหนง ผมก็ไดรับการติดตอใหเปนที่
็ต้ังใจทํางานตรงนั้นไป ลาสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผานมา ผมเพ่ิงกลับจากการประชุมคณะกรรมการโอลิมปกสากล
ที่ปกกิ่ง ประเทศจีน นายสุวิทย อยากใหผมมาชวยงานชิ้นหนึ่ง และขอรองวาอยาปฏิเสธ ผมก็บอกวายินดีจะ
ยูแลว  
ตอนนั้นไมรูหรอกวาจะใหทําอะไร จากนั้นนายสุวิทยก็เลาวาเพิ่งไดเขาพบพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกฯ ซึ่ง

็นชอบในหลกัการใหกระทรวงทองเที่ยวฯ มีรมช.เขามาชวยงาน จากนั้นพล.อ.สุรยุทธ ก็ถามวามีใครในใจหรือยัง 
บอกวาเสนอชื่อผมเขาไป พล.อ.สุรยุทธ บอกวา โอเค คนนี้ผมรูจัก ใหเอาเขามารวมงานเลย  
บซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแตงตั้งใหเปน รมช. ตําแหนงนี้ถือเปนเกียรติแกตนเอง
ูลอินทรปาณ เปนอยางยิ่ง  ทันทีที่ไดรับตําแหนงผมก็รีบโทรศัพทไปแจงให นายฌารกส ร็อกส ประธานไอโอซี
ายฌารกส ร็อกส แสดงความยินดีกับผมดวยที่ไดรับตําแหนงสําคัญนี้ ตรงนี้ไมมีธรรมนูญไอโอซีขอใดระบุวา
ซี เมมเบอรมีตําแหนงทางการเมือง การที่ผมไดเปนรัฐมนตรีชวยก็ไมไดผิดกฎอะไร เพราะกอนหนานี้ไอโอซีของ
ีน ก็เคยเปนรัฐมนตรีของประเทศตนเองมาแลว ‘ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานใดเปนพิเศษ การเขามาทํางาน
ดรับมอบหมายใหดูแลงานกีฬาเปนหลัก ซึ่งผมกับนายสุวิทย มีความเห็นที่สอดคลองกันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัว
ยงานหลักชวยดูงานที่ตองประสานกับสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ(สพก.) ใหชวยดูงานสถาบันการ
สพล.) เพราะเคยมีประสบการณ เคยเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มากอน และเรงปรับปรุง
ัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2528 ใหทันสมัยขึ้นเพราะเราใชพ.ร.บ.นี้มา 22 ปแลว  
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 นอกจากนี้ยังใหชวยดูงานคณะกรรมการกีฬามวยทั้งหมด งานกีฬาอาชีพทุกกีฬา รวมทั้งการดูแลใหผลตอบแทน
นักกีฬา ที่กระทรวงฯกําลังดําเนินการอยูดวย ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นวาจะทํางานไดอยางไมมีปญหา เพราะมีประสบการณอยูใน
วงการกีฬามากวา 40 ป รวมทั้งจะตองแกปญหาผลกระทบในการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาจะตองหาเงินอยางไร 
และหาชองวางอยางไร เพราะนักกีฬาทีมชาติตองใชงบประมาณในการฝกซอมอยางตอเนื่อง จะหยุดชะงักไมได ตองดูวาจะ
เชิญภาคเอกชนมาบริจาคเงินอยางไร โดยอาจจะใชการลดหยอนภาษีได 200 % เหมือนกับที่ภาคเอกชนบริจาคให
มหาวิทยาลัยฯ 
 ที่สําคัญและเรงดวนที่สุดคืองานกีฬาระดับนานาชาติตางๆ ซึ่งไทยจะเปนเจาภาพ การจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 8-18 ส.ค.นี้ , การจัดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 24 ระหวาง วันที่ 6-15 ธ.ค. , การจัดกีฬาอาเซียนพาราเกมส 
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 17-27 ม.ค.2551 , การสงนักกีฬาเขาแขงเอเชี่ยนอินดอรเกมส ครั้งที่ 2 ที่มาเกา ระหวางวันที่ 27 ต.ค.-3 
พ.ย.นี้ โดยในสวนของซีเกมส ตอนนี้ตองเรงเดินหนาใหเร็วที่สุด ขณะนี้ไดทําตารางงานเรียบรอยแลว โดยการประชุมแตละ
ครั้ง หลังประชุม 24 ช.ม.จะตองทํารายงานเสนอรัฐมนตรีและปฏิบัติงานไดจริง 
 ‘รูสึกอยางไรที่มีคนมองวามีความขัดแยงเกิดขึ้นในวงการกีฬา และการนําดร.ณัฐ เขามานั่งเกาอี้รมช.จะยิ่งตอก
ย้ําใหวงการกีฬาแบงกกแบงขั้วชัดเจนยิ่งขึ้น  ผมคิดวาไมนาจะมีอะไร ความขัดแยงในวงการไมไดมีอะไรมากมายนัก สิ่งที่
ขัดแยงกันก็คือเรื่องของความคิดที่ไมตรงกัน ขอเพียงปรับทัศนคติได คุยกันใหเขาใจ ก็ไมมปีญหา ‘มีเสียงวิพากษวิจารณวา
กระทรวงเล็กอยางกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาไมเหมาะสมที่จะมีรมช. ผมตอบไมไดหรอกสําหรับคําถามนี้ ตองไปถามคน
ที่บอกวากระทรวงทองเที่ยวและกีฬาไมเหมาะสมจะมีรมช.มากกวา เพราะผมไดรับโปรดเกลาฯใหรับตําแหนงนี้ และพรอม
จะทํางานเต็มที่ ผมคิดวาคําถามนี้ไมจําเปนตองมีคําตอบดวยซ้ําหากตองการที่จะเอาไปตีความกันตอ และที่ผมพูดเกี่ยวกับ
งานกีฬาทั้งหมดมา คุณคิดวามันสําคัญหรือเปลา ‘การเขามารวมครม.ในขณะที่กระแสความนิยมในรัฐบาลชุดนี้ตกต่ําลง  
ยืนยันวาไมไดสนใจกับเสียงนกเสียงกาเพียงไมก่ีเสียง ขอแคทํางานหนักก็นาจะเพียงพอ ผมไมรูวาเอากี่คนมาวัด ตองดูดวย
วาครม.ทํางานหรือเปลา ทุกคนก็ทํางานกัน เพียงแตมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา วงการกีฬาทุกคนก็ทํางานหนกั ขอ
เพียงอยานําเรื่องสวนตัวเขามา เพราะทุกอยางที่ผูบริหารงานกีฬาตัดสินใจทําอะไรลงไปนั้นทุกอยางจะตกถึงตัวนักกีฬา  
อยากใหทุกคนมองยอนวาจุดเริ่มตนที่เราเขามาทํางานกีฬาคืออะไร  
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